

Số: /BC-HĐND

Bình Dương, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội đã họp thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh, kết quả giám sát và ý kiến thành viên của Ban; Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản tán thành với kết quả, đánh giá nêu trong các báo cáo của UBND tỉnh và cho rằng năm 2024, UBND tỉnh đã quán triệt các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, bám sát diễn biến tình hình, tập trung chỉ đạo điều hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát huy sự đồng thuận và quyết tâm của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. UBND tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo thực hiện các kiến nghị qua giám sát của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh. Báo cáo của UBND tỉnh đã đánh giá toàn diện, cụ thể về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Đến nay trong 36 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 31 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch, 05 chỉ tiêu¹ có khả năng không đạt kế hoạch đề ra nhưng cũng đạt cao so cùng kỳ. Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Về kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước tăng 7,48%, chưa đạt kế hoạch đề ra (tăng 8,0 - 8,5%) nhưng cao hơn so với cùng kỳ (năm 2023 tăng 5,00%); GRDP bình quân đầu

¹ Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng; GRDP bình quân đầu người; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng; số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường bệnh trạm y tế/phòng khám đa khoa/phòng khám đa khoa khu vực; tỷ lệ dân cư có bệnh án điện tử.

người đạt 182,6 triệu đồng, tăng 12,4 triệu đồng so với năm 2023; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là 64,93% - 25,08% - 2,73% - 7,26%.

Hoạt động sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc, các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh dần phục hồi. Cơ cấu nội ngành công nghiệp có chuyển biến tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, ngành công nghiệp thâm dụng lao động sang ngành công nghiệp công nghệ cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,6% so năm 2023, chưa đạt kế hoạch tăng trên 8,7%, nhưng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023, tăng 6,1%. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục đất đai, quy hoạch, cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng theo hướng công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghiệp 4.0.

Các ngành, các cấp đã linh hoạt tổ chức nhiều hình thức đa dạng để phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ và bình ổn thị trường; công tác quản lý thị trường được đẩy mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 351.640 tỷ đồng, tăng 13,3% (năm 2023 tăng 13%). Cho thấy cùng với sản xuất công nghiệp, thì thương mại, dịch vụ cũng đã tăng trưởng trở lại, các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí sôi động, đa dạng đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Trong lĩnh vực tài chính ngân sách, các giải pháp khai thác nguồn thu được tập trung thực hiện, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phần đầu năm 2024 71.234 tỷ đồng, đạt 110% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 100% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: thu nội địa 54.128 tỷ đồng, đạt 113% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 100% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so với thực hiện năm 2023; thu thuế xuất nhập khẩu 17.100 tỷ đồng, đạt 102% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 5% so với năm 2023. Tổng chi cân đối ngân sách phần đầu thực hiện 26.759 tỷ đồng (không bao gồm chi tạo nguồn cải cách tiền lương), đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao.

Hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều thuận lợi, hầu hết các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực duy trì tốc độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 34,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 24,5 tỷ USD tăng cao so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tiếp tục duy trì thặng dư thương mại 10 tỷ USD.

Tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tăng 11%; thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài đạt cao, trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt trên 2 tỷ USD vượt chỉ tiêu đề ra. Trong tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong năm gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, phần đầu đến cuối năm ước thực hiện đạt trên 105% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 499 tỷ, ước tỷ lệ giải ngân cuối năm 99,4%.

Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị được quan tâm đẩy mạnh; các ngành, các cấp tập trung triển khai các nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị, khắc phục, xử lý các điểm ngập úng đô thị nhất là những điểm mà cử tri có phản ánh kiến nghị nhiều lần. Từng bước tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện. trong năm, tỉnh đã tập trung triển khai quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoàn thiện thể chế làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; ban hành Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2024 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện.

Nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, từng bước chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước tiệm cận điều kiện về hạ tầng và dịch vụ của các đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, bình an, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

2. Về Văn hóa - Xã hội

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo thực hiện; các chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, người nghèo nhất là trong các dịp Lễ, Tết được các cấp, các ngành và các hội, đoàn thể quan tâm chăm lo, thực hiện tốt, chu đáo và kịp thời². Công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động, cấp phép cho người lao động nước ngoài được đẩy mạnh thực hiện, đạt và vượt kế hoạch³. Chương trình giảm nghèo bền vững tiếp tục quan tâm thực hiện với

² Tổng chi chăm lo Tết năm 2024 từ ngân sách nhà nước là 276,7 tỷ đồng (cao hơn 8% so với năm 2023); vận động ngoài ngân sách hơn 400 tỷ đồng trao tặng 221.553 phần quà cho người nghèo, công nhân lao động. Có hơn 467.900 lượt đối tượng được nhận chế độ chăm lo an sinh xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện với tổng kinh phí hơn 774, 260 tỷ đồng, trong đó kinh phí vận động gần 47 tỷ đồng. Có 99,88% người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

³ Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo: 84% (đạt kế hoạch); trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ: 34% (đạt kế hoạch); tạo việc làm mới cho 36.000 lao động (vượt kế hoạch); cấp 9.205 giấy phép lao động cho người nước ngoài (tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ 2023).

các hỗ trợ theo quy định của Trung ương và Nghị quyết của HĐND tỉnh đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống, theo đó, dự kiến đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,08% (*vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra*). Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội và lao động đạt nhiều kết quả tốt tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng⁴. Ngoài ra, với “ *tinh thần tương thân, tương ái*”, các cơ quan, hội, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh tích cực ủng hộ cho đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng bởi bão, lũ vừa qua và ủng hộ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo các tỉnh.

Năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh trúng tuyển, nhập học vào đại học, cao đẳng với tỷ lệ 80,61% (thành tích liên tiếp 02 năm liền) và được Bộ GDĐT trao tặng Cờ thi đua đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “*Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2022 - 2023*”⁵. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 89,46% (*vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra*). Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo quyết liệt trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu toàn ngành; đẩy mạnh xây dựng mô hình trường học hạnh phúc đối với cấp tiểu học và tăng cường các giải pháp trong đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm hướng tới giáo dục toàn diện cho học sinh thích ứng với công nghệ số. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể vào việc chia sẻ cùng cơ sở giáo dục công lập trong giải quyết nhu cầu trường lớp cho số lượng học sinh gia tăng hàng năm tại một số địa phương⁶.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được ngành Y tế nỗ lực thực hiện. Theo đó, các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm, thiết bị, nhân lực được thực hiện đã phần nào đáp ứng cơ bản cho hoạt động khám chữa bệnh. Một số chỉ tiêu của ngành y tế đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra⁷. Đồng thời,

⁴ Tiếp tục cập nhật, chi trả trợ cấp thường xuyên không dùng tiền mặt thông qua thẻ ATM đạt tỷ lệ cao 79,3% (tăng 8,8% so với cuối năm 2023). Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu thập thông tin lao động và chuyển về công an địa phương nhập liệu.

⁵ Đạt 42 giải học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2023-2024, tăng 11 giải so với năm học 2022 - 2023; có 01 học sinh được triệu tập tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm học 2023 - 2024. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm học 2023: 01 dự án đạt giải Tư. Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI năm 2024: đạt giải Ba. Cuộc thi Robotacon - WRO mùa giải 2024 - 2025: Đội tuyển học sinh Trường THCS Mỹ Phước (thành phố Bến Cát) đạt giải Vô địch; Đội sẽ đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi quốc tế World Robot Olympiad tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực 4 năm 2024: đạt 09 Huy chương vàng, 11 Huy chương bạc và 16 Huy chương đồng; Vòng chung kết HKPD toàn quốc lần thứ X - Năm 2024 tại Thành phố Hải Phòng đạt thêm 03 huy chương đồng.

⁶ Số lượng các cơ sở giáo dục ngoài công lập là 353/729 cơ sở, chiếm tỷ lệ 48,42% với số lượng học sinh chiếm tỷ lệ 19,2%.

⁷ Tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân đạt 8,66 bác sĩ/vạn dân (Nghị quyết là 7,9 bác sĩ/vạn dân); tỷ lệ cơ sở y tế cấp tỉnh, cấp huyện cho phép đăng ký khám chữa bệnh thông qua các ứng dụng ICT đạt 93,1% (Nghị quyết là 80%); tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế: 93,35% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết).

tập trung thực hiện kế hoạch sắp xếp, di dời các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và việc vận hành Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường. Công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được ngành quan tâm thực hiện.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, cổ động trực quan được tổ chức với hình thức, nội dung đổi mới, đa dạng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, nhất là trong các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm⁸. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa được duy trì thường xuyên; việc thực hiện thí điểm ủy quyền quản lý các di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh đã góp phần phát huy nguồn lực và sự chủ động của địa phương. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh tiếp tục được lan tỏa, mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và hành động vì cộng đồng. Các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh cùng tham gia hưởng ứng; các giải thể thao chuyên nghiệp đạt nhiều thành tích tốt⁹. Công tác xúc tiến, quảng bá, thông tin du lịch tiếp tục được chú trọng thực hiện và có nhiều khởi sắc; các sự kiện kinh tế, văn hóa kết hợp tham dự các chương trình, hội nghị, hội thảo, triển lãm được tổ chức với quy mô trong nước và quốc tế thu hút hơn 03 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch với doanh thu ước đạt hơn 02 ngàn tỷ đồng (*tăng 29,8% so cùng kỳ năm 2023*).

Công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách, thành quả kinh tế - xã hội, các hoạt động, sự kiện nổi bật được thực hiện kịp thời, đúng định hướng, với các hình thức đa phương tiện, chất lượng dần được nâng lên. Hạ tầng thông tin, truyền thông tiếp tục được đầu tư, phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được tập trung thực hiện đạt được nhiều kết quả tốt¹⁰,

⁸ Một số hoạt động nổi bật: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại Bảo tàng tỉnh; trưng bày chuyên đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” tại Công viên Thành phố mới Bình Dương; Lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại di tích cấp quốc gia Chùa Hội Khánh (27/11/2024) nhằm ngày 27/10 Âm lịch; đăng cai tổ chức thành công điểm diễn và Lễ Bế mạc, Tổng kết trao giải Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) - Bình Dương, đạt 02 huy chương vàng, 02 huy chương bạc; Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc đợt 2 - 2024 (đạt 03 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, 02 bằng khen).

⁹ Trong 10 tháng đầu năm 2024, có 124 đội thể thao tham dự các giải quốc tế; quốc gia; cụm, khu vực mở rộng, đạt 635/665 huy chương (178 HCV, 182 HCB, 275 HCD).

¹⁰ Thành lập Trung tâm Chuyên đội số tỉnh. Xây dựng 04 Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh cấp huyện. Triển khai Hệ thống phòng họp không giấy tập trung của tỉnh; Hệ thống định danh, xác thực điện tử (SSO). Tỷ lệ các sở, ngành xây dựng Danh mục tài nguyên thông tin và thực hiện chia sẻ, tỷ lệ lượng thông tin cung cấp công khai cho người dân có cơ chế phản hồi thông tin đạt kế hoạch (Nghị quyết là 90% và 100%); tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được đồng bộ về Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 97,8%; tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện toàn trình đạt 52,6%,...

cùng với các ứng dụng nền tảng đang xây dựng hoàn thiện và ứng dụng các hệ thống thông tin dùng chung góp phần bước đầu dần hình thành chính quyền số. Với mục tiêu xây dựng vùng khoa học công nghệ, là trung tâm đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư công nghệ cao, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh đã tổ chức thành công Diễn đàn Quốc gia phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ II; đồng thời, từng bước thực hiện các thủ tục trình Chính phủ thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh.

3. Khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong năm 2024. Qua phản ánh của cử tri và thực tế giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội cũng nhất trí với UBND tỉnh về những khó khăn, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh lưu ý một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Mặc dù các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh có dấu hiệu tăng trưởng khởi sắc, nhưng vẫn còn 05 chỉ tiêu có khả năng không đạt kế hoạch đề ra.

- Thu ngân sách đạt dự toán HĐND tỉnh giao, nhưng nguồn thu từ Đề án khai thác nguồn lực từ đất cho đầu tư xây dựng cơ bản là 6.721 tỷ đồng chưa thực hiện được. Hiện tỉnh chỉ mới bước đầu ban hành Đề án và kế hoạch cụ thể thực hiện đấu thầu, đấu giá đất nhưng tiến độ hoàn thiện pháp lý để đấu thầu, đấu giá đất còn khá chậm, việc chưa thực hiện được nguồn thu đấu giá đất này ảnh hưởng đến nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh. Do vậy, trong kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 để điều chỉnh giảm thu 6.721 tỷ đồng từ Đề án khai thác nguồn lực từ đất, bổ sung 1.764 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất. Đồng thời, giảm chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Đề án khai thác nguồn lực từ đất là 6.721 tỷ đồng cho phù hợp với quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công.

- Trong năm, tỉnh đã có nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, ước cuối năm vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện đạt trên 105% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024 ước đạt 99,4%. Tuy nhiên, thực tế tiến độ thực hiện một số công trình dự án còn khá chậm, nếu chưa điều chỉnh giảm nguồn vốn từ Đề án khai thác nguồn lực từ đất thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch của HĐND tỉnh là khá thấp. Qua thẩm tra cho thấy nguyên nhân dẫn đến giải ngân chậm là do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chậm trong ban hành giá đất cụ thể, vướng về di dời điện, tái định cư, nguồn vốn đưa vào bố trí đầu tư công không thể thực hiện... công tác phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc còn chưa thật sự hiệu quả. Tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm còn khá chậm, một số công trình còn kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành.

- Công tác xác định giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường và thực hiện nghĩa vụ tài chính tuy được tháo gỡ nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, số hồ sơ tồn đọng chưa có

giá đất còn khá nhiều, đây là một trong những điểm nghẽn dẫn đến không khai thác được nguồn lực từ đất, nhiều dự án phải chờ giá đất để được thực hiện nghĩa vụ tài chính, chậm giao đất để triển khai thực hiện dự án.

- Tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại của các dự án bất động sản, nhưng kết quả chưa khả quan; nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các khu dân cư còn khá chậm, cử tri còn phản ánh kiến nghị về nội dung này; tình trạng ngập nước cục bộ tại một số tuyến đường ĐT741, ĐT747A, ĐT744, Quốc lộ 13 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã rất quan tâm thực hiện nhưng để đáp ứng yêu cầu phát triển, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn, cần có nhiều giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

- Việc chuyển đổi công năng, di dời các doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại các địa phương phía Nam của tỉnh còn chậm so với mục tiêu đề ra. Ngành Nông nghiệp phát triển ổn định nhưng chưa đi vào chiều sâu, tính liên kết chưa cao; việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Công tác thu hút đầu tư một số ngành công nghiệp 4.0, công nghiệp xanh, dịch vụ chất lượng cao chưa nhiều, nguồn nhân lực để đáp ứng cho các ngành công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo ... còn hạn chế.

- Mặc dù số lượng tạo việc làm mới cho người lao động vượt kế hoạch nhưng cũng còn nhiều doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tuyển dụng lao động; giá cả một số hàng hóa thiết yếu tiếp tục tăng, đời sống của một bộ phận người dân, người lao động còn gặp nhiều khó khăn.

- Vấn đề thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế dù đã được ngành tập trung giải quyết tuy nhiên kết quả vẫn còn chậm so với yêu cầu của công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh. Việc hoàn thành các dự án thành phần Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Nhân lực của ngành tiếp tục còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Y tế. Hai chỉ tiêu của ngành chưa đạt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đề án Phát triển tổng thể ngành y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chậm ban hành. Việc xử lý các vấn đề sau đại dịch Covid - 19 trong ngành Y tế còn nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể.

- Cơ sở vật chất trường học chưa đáp ứng theo quy định trước sự gia tăng số lượng lớn học sinh hàng năm, nhất là ở khu vực thành phố, đô thị; nhiều trường chưa thể bố trí cho học sinh tiểu học học 02 buổi/ngày và tổ chức bán trú; công tác mua sắm bàn ghế, trang thiết bị, in ấn tài liệu giáo dục địa phương chưa được thực hiện kịp thời. Tình trạng thiếu nhiều giáo viên do thiếu nguồn tuyển vẫn còn diễn ra (*nhất là giáo*

viên dạy bộ môn đối với cấp học tiểu học, trung học cơ sở và giáo viên mầm non); giáo viên phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gây áp lực lớn cho ngành trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng phát triển toàn diện cho học sinh; Đề án phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo tiến độ thực hiện còn chậm.

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã gặp nhiều khó khăn trong tổ chức hoạt động, chậm được tháo gỡ; nguồn nhân lực của ngành còn hạn chế, chưa tuyển dụng, thu hút được nhân lực có chuyên môn phù hợp. Một số di tích văn hóa - lịch sử xuống cấp và thiếu nguồn lực để duy tu, bảo trì và vận hành khai thác, nhất là đối với các di tích văn hóa - lịch sử thực hiện theo phân cấp giao về địa phương quản lý; di tích chiến khu Đ còn chậm hoàn thành.

- Hiện nay, hoạt động chuyển đổi số đã và đang được đẩy mạnh thực hiện ở các cấp, các ngành và địa phương dẫn đến nhiều nhiệm vụ, hoạt động mới phát sinh. Tuy nhiên, đội ngũ nhân lực cho công tác này còn thiếu khá nhiều so với nhu cầu phát triển của ngành và xu thế phát triển chung. Công tác bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin trên không gian số là thách thức lớn cho ngành Thông tin Truyền thông. Việc thanh toán trên dịch vụ công trực tuyến còn gặp khó khăn; truy cập, xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh còn phát sinh lỗi cần sớm khắc phục.

- Công tác xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội dù đạt được nhiều kết quả nhưng chính sách xã hội hóa chưa thật sự đi vào cuộc sống (số đơn vị được nhận hỗ trợ theo quy định hiện hành còn khá ít); việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết của các đơn vị sự nghiệp công lập khối văn hóa - xã hội còn nhiều hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

II. VỀ GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất về những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2025 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp này và nhận thấy phương hướng đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với khả năng phấn đấu của tỉnh. Bên cạnh đó, các Ban có một số kiến nghị sau:

1. Trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2025, cần quan tâm khắc phục các khó khăn, tồn tại nêu trên, đồng thời, có biện pháp cụ thể để tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kiến nghị qua giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo rà soát và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán nhà nước liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư công và có báo cáo kết quả cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo lĩnh vực, song song với việc rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành nhằm đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 theo hướng toàn diện hơn, sâu rộng hơn, nhằm xây dựng chính quyền số thông minh, công khai, minh bạch, thông suốt phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình, có giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư ngành công nghiệp 4.0, công nghiệp xanh, dịch vụ chất lượng cao. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều hành thu, chi và phân bổ ngân sách theo quy định, đảm bảo thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra; có kế hoạch và giải pháp cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án khai thác nguồn lực từ đất cho đầu tư; rà soát, tăng cường quản lý khu đất công, đất công ích; có phương án quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các cơ sở nhà, đất công trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025 có hiệu quả; tăng cường công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong đầu tư công, nâng cao hiệu quả, chất lượng trong đầu tư công; có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong đầu tư công nhất là vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm, rà soát có giải pháp sớm hoàn thành các công trình dự án kéo dài nhiều năm.

6. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân ở khu tái định cư, khu dân cư; có giải pháp và sớm giải quyết tình trạng ngập nước cục bộ tại một số tuyến đường ĐT741, ĐT747A, ĐT744, Quốc lộ 13 đáp ứng lòng mong đợi của cử tri.

7. Tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; trước mắt chỉ đạo giải quyết phê duyệt giá đất cụ thể đối với các hồ sơ đang còn tồn đọng nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khai thác được nguồn lực từ đất, phát triển kinh tế. Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện nội dung này theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

8. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Kiến nghị rà soát, thống kê chính xác số lượng đối tượng hộ nghèo ở đô thị trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo có cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng này.

9. Tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh và sớm ban hành các Đề án phát triển của ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo để làm cơ sở đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định hỗ trợ của Trung ương và các chính sách của tỉnh bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống người dân (*trọng tâm các chính sách về: hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giảm nghèo bền vững; xây dựng, sửa chữa nhà ở*).

10. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện di dời doanh nghiệp từ các địa phương phía Nam lên các khu, cụm công nghiệp ở các địa phương phía Bắc theo kế hoạch, nghiên cứu có chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp người lao động bị ảnh hưởng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo chỉ đạo của Trung ương¹¹ và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh¹². Quan tâm xây dựng, hoàn thiện thị trường lao động theo hướng linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm kịp thời hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động, tạo việc làm bền vững.

11. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh thực hiện phương pháp giáo dục STEM trong các trường học kết hợp ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy và học tập; tạo nhiều sân chơi khoa học - công nghệ, khơi nguồn sáng tạo cho thế hệ trẻ. Đồng thời, rà soát và dự báo tình hình phát triển quy mô trường lớp so với tốc độ gia tăng dân số của tỉnh để sớm có giải pháp, phương án trong đầu tư, giải quyết trước mắt và lâu dài vấn đề thiếu trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị trong hệ thống giáo dục công lập nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động giảng dạy - học tập theo quy định và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

12. Theo dõi, khắc phục và giải quyết triệt để vấn đề thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm, thiết bị y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khẩn trương chuẩn bị nhân lực cho việc vận hành Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Quan tâm thông tin, tuyên truyền và triển khai ngay khi có văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế, góp phần giải quyết những bất cập mà cử tri kiến nghị nhiều lần và nâng cao

¹¹ Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

¹² Nghị quyết số 47/HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Bình Dương.

tỷ lệ tham gia BHYT tinh được giao. Bên cạnh đó, quan tâm củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trong tình hình mới.

13. Rà soát, bố trí kinh phí cho việc trùng tu, cải tạo các thiết chế văn hóa, lịch sử đang xuống cấp và có giải pháp sử dụng hiệu quả các công trình. Quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện hiệu quả việc phân cấp quản lý các di tích lịch sử cấp tỉnh cho địa phương và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Tập trung giải quyết các bất cập, tồn tại của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã. Thực hiện đồng bộ công tác phát triển du lịch của tỉnh theo Đề án, Chương trình đã phê duyệt.

14. Đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế và chính sách góp phần thu hút các nguồn lực tham gia thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội.

15. Quan tâm giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết vấn đề thiếu nhân lực đối với một số ngành thuộc khối văn hóa - xã hội từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển ngang tầm với phát triển kinh tế.

16. Xem xét, đưa nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên và bố trí nguồn lực thực hiện để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trên toàn tỉnh trong thời gian tới.

III. ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025

Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo UBND tỉnh trình; riêng đối với chỉ tiêu “*Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 10% trở lên*”, để đạt được sẽ khó khăn, thách thức khi mức tăng trưởng năm 2024 là 7,48%. Tuy nhiên, các Ban thống nhất chỉ tiêu này và đề nghị tỉnh trong năm 2025 cần phân đầu, nỗ lực và tập trung chỉ đạo có nhiều giải pháp mang tính đột phá, hiệu quả hơn. Đồng thời, xem xét lại chỉ tiêu “*Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,7%*” là áp dụng cho đô thị hay cả đô thị và nông thôn. Nếu chỉ áp dụng cho đô thị thì cần chỉnh sửa quy định rõ hơn, đồng thời, đề nghị xem xét chỉnh sửa tỷ lệ hộ dân ở đô thị sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% thì phù hợp hơn. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng có một số góp ý về cách diễn đạt, trình bày, các Ban của HĐND tỉnh sẽ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. HĐND tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT, Tn (4).

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Minh Hạnh